

BHXH tỉnh Nam Định: Trao tặng sổ BHXH, thẻ BHYT cho người có hoàn cảnh khó khăn

02:25 05/01/2024

Tác giả: Đang cập nhật

Ngày 05/1/2024, BHXH tỉnh Nam Định tổ chức trao tặng sổ BHXH, thẻ BHYT cho người có hoàn cảnh khó khăn từ nguồn kinh phí hỗ trợ của BHXH Việt Nam, các nhà hảo tâm đại diện cho các doanh nghiệp.

Theo Giám đốc BHXH tỉnh Nam Định Trần Văn Dũng, việc trao tặng sổ BHXH, thẻ BHYT cho người có hoàn cảnh khó khăn là hoạt động nhằm tiếp tục lan tỏa những giá trị nhân văn đến người có hoàn cảnh khó khăn trong tỉnh chưa có điều kiện tham gia BHXH. Chương trình được tổ chức tại BHXH tỉnh và tại 06 điểm cầu BHXH huyện với lễ trao tặng trực tiếp sổ BHXH đến người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh.



Giám đốc BHXH tỉnh Nam Định Trần Văn Dũng trao tặng sổ BHXH, thẻ BHYT cho người có hoàn cảnh khó khăn.

Tại buổi lễ, đã có 476 người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Nam Định đã được trao tặng sổ BHXH, thẻ BHYT từ nguồn kinh phí của BHXH Việt Nam là 195.615.000 đồng; Ngân hàng Vietcombank tài trợ 102 thẻ BHYT tương đương 49.752.000 đồng và một số các nhà tài trợ là doanh nghiệp, đơn vị trên địa bàn tỉnh.

Có thể nói, việc trao tặng sổ BHXH, thẻ BHYT không chỉ là sự chia sẻ về vật chất mà còn là sự động viên về tinh thần, giúp những người có hoàn cảnh khó khăn có cơ hội được tham gia BHXH tự nguyện để được hưởng lương hưu và thẻ BHYT chăm sóc sức khỏe khi về già.



Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Nam Định tài trợ thẻ BHYT cho người dân.

Phát biểu tại buổi lễ, Giám đốc BHXH tỉnh Nam Định nhấn mạnh: “Để nhân lên thật nhiều những giá trị nhân văn ấy, tôi mong muốn toàn thể công chức, viên chức, người lao động trong toàn ngành BHXH; các tổ chức, cá nhân, cộng đồng doanh nghiệp tiếp tục đồng hành, chung tay, để chương trình tặng sổ BHXH cho người có hoàn cảnh khó khăn được lan tỏa sâu rộng trên địa bàn trong toàn tỉnh, để ngày càng có thêm nhiều người dân được đảm bảo thu nhập khi hết tuổi lao động bằng sổ BHXH”.

Thay mặt lãnh đạo BHXH tỉnh Nam Định, ông Trần Văn Dũng cũng gửi những tình cảm tri ân trân sâu sắc, lời cảm ơn tới nhà tài trợ, các tổ chức, đặc biệt là Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam chi nhánh Nam Định đã đồng hành cùng BHXH tỉnh trong các hoạt động an sinh xã hội. Hoạt động của các đơn vị góp phần lan tỏa mạnh mẽ tinh thần tương thân tương ái, giúp người dân còn khó khăn được tiếp cận các chính sách BHXH, BHYT của Đảng và Nhà nước.

PV

Link bài viết: <https://nguoilambao.vn/bhxh-tinh-nam-dinh-trao-tang-so-bhxh-the-bhyt-cho-nguoi-co-hoan-can-h-kho-khan>